
અમારા માંથી કેટલાક પોતાના િદલોમાં એવા િવચાર અનુભવીએ
છીએ કે અમે તે િવચાર જબાન પર લાવવાનું મોટું પાપ સમજીએ
છીએ, આપ صلى الله عليه وسلم એ કહ્યું: «શું ખરેખર તમે પોતાના િદલોમાં આ

પ્રમાણે અનુભવો છો?» તેઓએ કહ્યું: હા, આપ صلى الله عليه وسلم એ કહ્યું: «આ
તો સ્પષ્ટ ઈમાન છે

અબુ હુરૈરહ રઝી અલ્લાહુ અન્હુ િરવાયત કરે છે, તેઓ કહે છે: આપ صلى الله عليه وسلم ના સહાબાઓ માંથી કેટલાક
આપની પાસે આવ્યા અને કહ્યું: અમારા માંથી કેટલાક પોતાના િદલોમાં એવા િવચાર અનુભવીએ

છીએ કે અમે તે િવચાર જબાન પર લાવવાનું મોટું પાપ સમજીએ છીએ, આપ صلى الله عليه وسلم એ કહ્યું: «શું ખરેખર
તમે પોતાના િદલોમાં આ પ્રમાણે અનુભવો છો?» તેઓએ કહ્યું: હા, આપ صلى الله عليه وسلم એ કહ્યું: «આ તો

સ્પષ્ટ ઈમાન છે».
[સહીહ (આ હદીષ સાચા દરજજાની છે)] [આ હદીષને ઈમામ મુસ્િલમ રિહમહુલ્લાહએ િરવાયત કરી છે]

સહાબાઓ માંથી એક જૂથ આપ صلى الله عليه وسلم પાસે આવ્યું અને કહેવા લાગ્યું કે અમે અમારા િદલોમાં ખૂબ જ મોટી
વાત અનુભવીએ છીએ, જેને અમે તેની દુષ્ટતાના કારણે અમારી જબાન પર લાવી નથી શકતા, તે િવષે નબી
એ તેમને પૂછ્યું: શું ખરેખર વાત આવી જ છે? જો વાત આવી જ હોય તો જાણી લોصلى الله عليه وسلم ને સવાલ કર્યો, આપ صلى الله عليه وسلم
કે આ જ તો સાચું ઈમાન અને યકીન છે, જે કઈ શૈતાન તમારા િદલોમાં નાખે છે, તેનાથી તમે લોકો પીઠ
ફેરવી રહ્યા છો, અને તેને જબાન પર પણ લાવી નથી શકતા, જાણવા મળ્યું કે શૈતાને તમારા િદલો પર
કાબુ નથી મેળવ્યો, તેના િવરુદ્ધ જો કોઈ વ્યક્િત શૈતાન જે વાતો િદલમાં નાખે છે અને તેનાથી
ન રુકે તો એનો મતલબ એ થશે કે શૈતાને તેના િદલ પર કાબુ મેળવી લીધો છે.
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